



ส่วนราชการ
ที่ ๗๒๙
วันที่ 28 ก.ย. 2563
เวลา

สจป.ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)
28 ก.ย. 2563

บันทึกข้อความ

28 ก.ย. 2563

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐-๒๕๖๑-๕๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๒๘
ที่ ๗๒๙๑๑.๓/ว ๑๘๖๘๘๙ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีมีตำแหน่งว่างของหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้

28 ก.ย. 2563

- เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน
ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ ๑-๑๓
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมกรมป่าไม้

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ประสพการณ์
ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ แจ้งเจตนารมณ์ให้ข้าราชการได้มีการ
สับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่ เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ในการเข้าสู่ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ซึ่งนับประสพการณ์ที่หลากหลายดังกล่าว นั้น ให้นับได้ตั้งแต่แรกบรรจุ
โดยมีผลบังคับใช้เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน เปิดโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรฐานกำหนด
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในเรื่องประสพการณ์งานที่หลากหลายและเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ
จึงกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการกรณีที่มีตำแหน่งว่างในหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

๑. สำนักบริหารกลาง จะแจ้งเวียนตำแหน่งว่างให้กับหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกัน
๒. หากมีข้าราชการสังกัดกรมป่าไม้สนใจหรือมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งที่ว่าง
หรือเพื่อต้องการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ให้ยื่นคำร้อง
ขอย้ายและปฏิบัติตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ระดับชำนาญงาน ระดับอาวุโส สังกัดกรมป่าไม้ ส่งให้ส่วนการเจ้าหน้าที่
สำนักบริหารกลาง ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กรมป่าไม้ กำหนดต่อไป
๓. หากมีกรณีที่มีข้าราชการต่างสังกัด ประสงค์จะโอนมาดำรงตำแหน่งที่ว่างของหน่วยงาน
ในสังกัดกรมป่าไม้ ให้ยื่นเอกสารคำร้องขอโอนต่ออธิบดีกรมป่าไม้ โดยส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักบริหารกลาง
จะรวบรวมและเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาการรับโอน และเสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ในการรับโอนทุกตำแหน่งจะต้องคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ และทัศนคติในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ทางราชการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะตำแหน่ง

นักวิชาการ...

№ 13. В. 19. 19



—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—



—
—
—
—

—
—

—
—

—
—

นักวิชาการป่าไม้ และตำแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้ ซึ่งถือว่าเป็นตำแหน่งสายงานหลัก (Core Function) ของกรมป่าไม้ที่มีบทบาทและต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก ในการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ หรือยุทธศาสตร์ของกรมป่าไม้ จึงมีความจำเป็นที่ส่วนราชการจะต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวมากเป็นพิเศษ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งให้ข้าราชการในสังกัดทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติต่อไป



(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่าไม้

